

Phát huy dân chủ, trí tuệ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế xây dựng huyện Tiên Hải giàu mạnh



Đổng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện.

Tiên Hải là huyện giàu truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng. Trong những năm đầu thế kỷ XX, ở Tiên Hải phong trào cách mạng diễn ra rất sôi nổi. Đầu năm 1927, chi hội đầu tiên của Hội Việt Nam Thanh niên Tiên Hải được thành lập ở làng Trinh Phố (xã An Ninh). Đây là 1 trong 2 chi hội thanh niên đầu tiên được thành lập ở Thái Bình. Từ những hạt nhân hội thanh niên ưu tú, tháng 7/1929, Chi bộ Đảng Trinh Phố được thành lập. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tiên Hải và là 1 trong 2 Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thái Bình. Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc đấu tranh quyết liệt chống chế độ thuộc địa với những hình thức và mục tiêu mới, góp phần chia lửa với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 của nông dân Tiên Hải chống lại sự áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt, là dấu son trong trang sử vàng truyền thống cách mạng của huyện Tiên Hải.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải đã đoàn kết viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới. Người dân Tiên Hải thời nào cũng luôn tự hào và ý thức phát huy truyền thống cách mạng quyết cường của cha ông. Trải qua các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, huyện Tiên Hải có hơn 22.000 người tham gia quân đội; trên 4.000 thanh niên xung phong; gần 5.000 người đã anh dũng hy sinh; trên 3.300 thương binh, bệnh binh; trên 2.200 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đóng góp hàng chục vạn tấn lương thực cho tiền tuyến. Những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng những phần thưởng cao quý: 13 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, 7 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 83 gia đình có công với nước, 614 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 16.000 lượt người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến.

Trải qua 27 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Tiên Hải không ngừng lớn mạnh, từ những hạt nhân cách mạng đầu tiên đến nay Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng, 367 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 10.439 đảng viên. Đảng bộ huyện luôn đổi mới, sáng tạo trong

lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; sự đồng tâm, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tiên Hải đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra. Đảng bộ huyện đã quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong từng giai đoạn. Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đổi mới hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,77%/năm (tăng cao hơn 2,8% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt 0,77% mục tiêu Nghị quyết Đại hội); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,93%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,74%; thương mại, dịch vụ tăng bình quân 7,89%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 34,30% (giảm 6,83% so với năm 2015); tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, chiếm 50,52% (tăng 8,88% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 15,18% (cơ cấu mục tiêu Đại hội lần lượt là 37% - 44% - 19%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1,8 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 5.735,4 tỷ đồng, tăng 667,4 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 1.892 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2015, tăng 1,1 lần so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức, chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực. Hoạt động thông tin và truyền thông, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ.

An sinh xã hội, chăm lo cho người và gia đình có công, hộ nghèo được quan tâm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Nhận thức của hệ thống chính trị và của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp thường xuyên, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ. Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; các nguyên tắc hoạt động của Đảng được giữ vững; kỷ cương, kỷ luật, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên có nhiều đổi mới; gắn với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện đánh giá theo đa chiều: tự đánh giá, cấp trên, cấp dưới tham gia đánh giá. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, có lộ trình. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, bảo đảm phù hợp với từng mô hình; theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trực thuộc. Đổi mới, nâng cao hiệu lực,

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng các giải pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các cấp. Thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh và ban hành kịp thời các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan tư pháp. Công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện tích cực. Phát huy dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức được nâng lên. Triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với 100% thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm bình quân 25 - 30% thời gian giải quyết của mỗi thủ tục; đã giải quyết 75,24% thủ tục trước thời

hạn, 23,94% đúng hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, liên thông "một cửa, một đầu mối" và phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, bảo đảm công khai, minh bạch... Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải đạt được những thành quả 5 năm qua là do đã kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của những năm trước, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành của tỉnh. Xuất phát điểm từ một huyện kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Tiên Hải gặp biết bao trở ngại. Song kế thừa và phát huy những tinh hoa truyền thống của các thế hệ cha ông, trong công cuộc đổi mới, bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải tiếp tục nâng động, sáng tạo tìm ra sức bật mới với những bước đi, cách làm mới khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong tương lai gần,

Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển kết nối Thái Bình với Nam Định, Hải Phòng đi vào hoạt động. Trong đó, huyện Tiên Hải có 16 xã, diện tích tự nhiên 15.000ha. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Thái Bình là khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong huyện quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt"; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, các giải pháp, phù hợp với thực tiễn để huy động các nguồn lực xã hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng huyện Tiên Hải giàu mạnh.



Hệ thống phân phối khí thấp áp tại khu công nghiệp Tiên Hải.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bình quân giai đoạn 2021 - 2025:

- (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm (giá so sánh năm 2010) tăng 15% trở lên;
 - (2) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên;
 - (3) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 18.420 tỷ đồng;
 - (4) Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên.
- Đến năm 2025:**
- (5) Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế;
 - (6) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm giảm còn 22%;
 - (7) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên;
 - (8) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên;
 - (9) 100% trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia;
 - (10) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 78 triệu đồng;
 - (11) Giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025;
 - (12) Có từ 93% trở lên gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa;
 - (13) Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;
 - (14) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

Hàng năm:

- (15) 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên;
- (16) Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

Ông Trần Trung Kiên,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Hải



Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu chọn được các đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới là những người đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Mong các đồng chí trúng cử lần này sẽ đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, đặc biệt là tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sẽ thành công, góp phần đưa Tiên Hải ngày càng phát triển.

Bà Lê Thị Minh Thơ,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải



Về dự Đại hội lần này tôi thấy rất phấn khởi, tự hào vì quê hương Tiên Hải ngày càng đổi mới và phát triển. Đại hội cũng là cơ hội để nhân dân toàn huyện được phản ánh, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về những đổi mới trong tương lai. Tôi mong muốn Đại hội tiếp tục có sự quan tâm, có thêm nhiều chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tiếp tục được tham gia các hoạt động xã hội, tham gia quản lý nhà nước và phát triển kinh tế gia đình.

Anh Trần Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải



Đại hội lần này có nhiều điểm đổi mới, nổi bật là việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội, thể hiện sự dân chủ, minh bạch, tạo niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân. Tôi mong rằng những chủ trương, quyết sách của Đảng bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng những cái mới trong học tập, lao động, liên kết giữa thanh niên đang làm chủ các mô hình kinh tế nghề nghiệp và lĩnh vực kinh doanh, để cùng nhau phát triển, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương Tiên Hải ngày càng giàu đẹp.

Ông Hoàng Ngọc Sang,
Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường



Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII có 2 nội dung quan trọng, thứ nhất là báo cáo chính trị, thứ hai là công tác nhân sự rất ý nghĩa với cách làm mới trong bầu Bí thư, người đứng đầu cấp ủy do chính đại biểu trực tiếp lựa chọn, bầu ra đáp ứng được kỳ vọng của đảng viên và nhân dân. Việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội, tôi thấy đây là một cách làm mới, thể hiện sự dân chủ, minh bạch trong công tác tổ chức Đại hội lần này. Tin tưởng người đứng đầu cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực, trình độ và tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao để xây dựng huyện Tiên Hải ngày càng văn minh, giàu đẹp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Lê Văn Thường, đảng viên Đảng bộ xã Vũ Lăng



Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, điều này thể hiện sự thống nhất, dân chủ với những định hướng phát triển của huyện Tiên Hải qua các năm. Là đảng viên Đảng bộ xã Vũ Lăng, tôi mong muốn và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện sẽ có những quyết sách mới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm đến nông dân. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình nuôi, trồng theo chuỗi liên kết "4 nhà" nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Lữ, đảng viên Đảng bộ xã Nam Phú



Tiên Hải là huyện ven biển, có vị trí địa lý quan trọng trong định hướng phát triển chung của cả tỉnh. Do vậy, trong những năm tới, huyện đứng trước nhiều cơ hội lớn để hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản những năm qua đã có nhiều mô hình phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, ngao giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điều đó càng cho thấy quyết tâm về mục tiêu phát triển kinh tế của huyện ven biển mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.